

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN ĐÔNG ĐA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH *Đông Đa, ngày tháng năm 2024*

V/v tăng cường tiết kiệm chi  
ngân sách nhà nước .

Kính gửi :

- Văn phòng Quận ủy;
- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội Quận Đông Đa;
- Văn phòng HĐND và UBND quận Đông Đa;
- Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN thuộc Quận;
- UBND 21 Phường thuộc quận;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách Quận.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước;

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND quận Đông Đa số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của quận Đông Đa năm 2024; số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đông Đa năm 2024;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Đông Đa về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội, biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Đông Đa.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/03/2024 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; để đáp ứng yêu cầu quản lý, tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đông Đa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận, Chủ tịch UBND các phường tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

**1. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế**

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường thuộc Quận triển khai kịp thời, hiệu quả:

- Các quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước đã được ban hành (như giá sản phẩm, dịch vụ công ích, giá dịch vụ giáo dục,...). Tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

**2. Tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực giáo dục - đào tạo... theo quy định của pháp luật**

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

- Tổng hợp, lập, trình cấp có thẩm quyền quyết định dự toán chi ngân sách địa phương hằng năm, phương án xử lý bù giảm thu (nếu có) theo khả năng cân đối của ngân sách và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới cân đối ngân sách hằng năm và trong trung hạn.

- Điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai,... dành nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường thuộc Quận và các đơn vị sử dụng ngân sách Quận:

+ Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi theo quy định; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; giảm các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi công tác trong và ngoài nước, nhất là nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; ***năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngay từ đầu năm dự toán*** so với dự toán được giao (*đơn vị lập dự toán tiết kiệm 5% chi thường xuyên gửi về UBND Quận qua phòng TC-KH trước ngày 31/3/2024 để tổng hợp báo cáo*).

+ Quán triệt yêu cầu triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm hiện hành để xây dựng dự toán sát khả năng thực hiện. Bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ; chủ động sắp xếp, xử lý để triển khai các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm dự toán; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán được giao, hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau.

+ Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Xử lý số dư, chuyên nguồn, quyết toán các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn

bản hướng dẫn; không chuyển nguồn sang năm sau đối với các khoản kinh phí đã hết nhiệm vụ chi hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách địa phương; rà soát để thu hồi các khoản tạm ứng chi ngân sách kéo dài nhiều năm đã hết thời gian thực hiện theo quy định.

+ Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Xây dựng phương án tăng cường mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thúc đẩy sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời giảm áp lực lên ngân sách địa phương.

+ Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; không để lãng phí thất thoát tài sản công.

### **3. Phòng Thanh tra Quận, phòng TC-KH:**

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường thuộc Quận tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm theo quy định đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

**4. Phòng Tài chính-Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.**

UBND quận đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường thuộc Quận và các đơn vị sử dụng ngân sách quận triển khai, thực hiện theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tuấn Định**

